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"นิวเคลยีร" อนาคตพลังงานไทย ทางเลอืก ทางรอด หรือทางตัน? 

โดย ภาจิรา จรัสอุทัย 

ตราบใดที่มนุษยยังตองกิน ตองอยู พลังงาน ก็เปนสิ่งจําเปนที่ตองนํามาใชเพ่ือความ
อยูรอดในการดํารงชีวิต และเพื่อใชในการพัฒนาวิทยาการตางๆ ที่ไมอาจหยุดนิ่งอยู
กับที่ กระแสชีวิตจึงขับเคลื่อนไปไมไดหากขาดพลังงาน  

แตเม่ือกาลเวลาผานไป ประชากรมากขึ้น ความจําเปนตองใชพลังงานจึงมากขึ้น
ตามลําดับ ความวิตกกังวลถึงอนาคตของมนุษยชาติ นําไปสูการสรรหาพลังงาน
ทางเลือกตางๆ มาใช ไมวาจะเปนพลังงานจากถานหิน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ และ
พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ 

แตพลังงานหนึ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดตั้งแตกาวเขามาในกระบวนการอุตสาหกรรม 
และกลายเปนกรณีขอถกเถียงถึงความกํ้าก่ึงระหวางขอดีและขอเสีย เห็นจะไมพน 

พลังงานนิวเคลียร  

ในขณะที่เสียงจากฝงรัฐบาลและฝายนายทุนเฝาเพียรบอกวา เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร จะเปนกลไกอันหนึ่งที่ชวย
สงเสริมการพัฒนาประเทศในดานสําคัญ ทั้งการอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทยและอนามัย ดานพลังงาน สิ่งแวดลอม 
และการจัดการทรัพยากร ทางทั้งตรงและทางออม 

แตกลับมีเสียงจากอีกมุมหนึ่งสวนกลับข้ึนมาเชนเดียวกันวา "นิวเคลียร" จะนําหายนะมาสูมวลมนุษย  

เสียงเล็กๆ น้ีมาจากวงเสวนาเรื่อง "กะเทาะเปลือกนิวเคลียร : ทางออกของพลังงานทางเลือกจริงหรือ?" จัดรวมอยูใน
ชวงหนึ่งของงานปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีนักวิชาการมารวมเปดประเด็นและถกปญหา
การเปนพลังงานทางเลือกใหมแตหนาเกาของพลังงานนิวเคลียร ใหไดฟงกัน 

ชื่นชม สงาราศรี กรีเซน นักวิชาการอิสระดานพลังงาน ผูกอตั้ง "กลุมพลังไท" ที่ศึกษาและพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน เริ่มเลาถงึ
ความเปนมาของการกอกําเนิดพลังงานนิวเคลียรและการไดเขามาเปนความหวังใหมแกมนุษยในการพัฒนาโลก  

นิวเคลียรรุงเรืองไดไมนาน เพราะในป 1979 ไดเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญที่สั่นคลอนวงการอุตสาหกรรมและกระเทือนความ
เชื่อมั่นของพลังงานนิวเคลียร คือ เหตุการณที่เกิดข้ึนกับโรงไฟฟานิวเคลียรที่เกาะทรีไมล ในสหรัฐอเมริกา และที่เมือง         
เชอรโนบิล สหภาพโซเวียต 

"อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในเกาะทรีไมล รุนแรงถึงข้ันทําใหเตาปฏิกรณหลอมละลายไปบางสวน ทั้งๆ ที่กอนหนานี้วิศวกรออกมา
ยืนยันเปนมั่นเปนเหมาะวาไมมีทางเกิดอุบัติเหตุไดแนนอน หลังเหตุการณน้ันก็ตามมาติดๆ ดวยโศกนาฏกรรมนิวเคลียรครั้ง
ใหญที่เมืองเชอรโนบิล ในป 1985 ที่ทําใหเตาปฏิกรณหลอมละลายจนทะลุกําแพงที่หอหุม มิหนําซ้ํายังปลอย
กัมมันตภาพรังสีออกมาปนเปอนไปไดบริเวณกวางทั่วทั้งยุโรปและฝงตะวันออกของอเมริกาเหนือ ตรงนี้มันทําใหสังคมควร
ตองชวยกันเฝาดูในเรื่องของน้ําหนักคําพูดของผูเชี่ยวชาญ นักฟสิกส นักวิศวกร เพราะสิ่งที่เราคิดวามันศักดิ์สิทธ์ิ              
เปนเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกินกวาจะเขาใจได มันไมไดศักดิ์สิทธ์ิจริงอยางที่พูดกัน ซึ่งตรงนี้ถือเปนจุดเริ่มตนที่นําไปสูยุคเสื่อม
ถอยของพลังงานนิวเคลียร"  

อุบัติเหตุครั้งน้ัน กลับถูกมองเปนเรื่องความผิดพลาดของมนุษย ไมใชเปนเพราะ
เทคโนโลยีไมดี 

หลังจากนั้นก็ยังมีอุบัติเหตุยอยๆ เกิดข้ึนอีกหลายรอยครั้ง เพียงแตครั้งหลังไม
รุนแรงเหมือนครั้งทรีไมลและเชอรโนบิล "ชื่นชม" กลาววา ที่ผานมาทาง
อุตสาหกรรมมีการสัญญาขายฝนวา "ไมตองหวง" เพราะไดพัฒนาเทคโนโลยีเตา
ปฏิกรณรุนใหมที่ปลอดภัยไรกังวล  

แตเทคโนโลยีที่วายังคงเปนแคเทคโนโลยีบนกระดาษ ที่ยังไมเห็นอนาคต 

ประเด็นความปลอดภัยยังไมหมดแคน้ัน เพราะสิ่งที่ตามมาของอุตสาหกรรมนิวเคลียร 
คือ ผลผลิตที่ชื่อวา กากกัมมันตภาพรังสี ที่จะมีอายุยืนยาวไปนับหมื่นนับแสนป              
ซึ่งตองมีระบบการจัดการที่ดีพอ ทั้งเรื่องสถานที่จะตองไกลจากระบบนิเวศ ไกลจาก
มนุษย และไกลจากสังคม เพ่ือที่จะทนทานตอการกัดกรอนของกัมมันตภาพรังสีจาก
กากนิวเคลียร และอยูภายใตการอารักขาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  

ยังตองระวังเรื่องการนําไปใชในการกอการราย ดังตัวอยางความเสียหายที่ฮิโรชิมา
และนางาซากิ ซึ่งเปนสิ่งที่มีใหเห็นแลวถึงอานุภาพการทําลายลาง การหาพื้นที่ที่เหมาะสมจึงเปนการยาก และยิ่งในกรณี
ของไทยก็นาเปนหวงที่วามาตรการความปลอดภัยจะถึงระดับที่ไววางใจไดหรือไม 

 
โรงไฟฟานิวเคลียร 

(ซายบน) ภายในงานเสวนา 

(ขวา) เหยื่อกัมมันตภาพรังสี 

ตอดานหลัง
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ถึงแมจะมีการดูแลกํากับจากหนวยงานที่ชื่อวา ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ หรือไอเออีเอ (IAEA) ซึ่งทําหนาที่
ในการกํากับความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร แตบทบาทหนาที่ก็ดูเหมือนจะขัดแยงกันเองในตัว  

เพราะดานหนึ่งเปนผูสงเสริมใหมีการใชพลังงานนิวเคลียร แตอีกดานหนึ่งก็มีหนาที่ที่ตองควบคุม  

ผลงานการกํากับดูแลขององคกรนี้จึงเปนที่นากังขา และกรณีที่ประเทศสมาชิกที่
ลงนามสนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร แตผลปรากฏวามีประเทศถึง 1 ใน 
3 ที่แอบผลิตอาวุธนิวเคลียร 

นอกจากเรื่องความปลอดภัยแลว ชื่นชมยังเปดประเด็นถึงเรื่อง ตนทุนที่ใชในการผลิต 
ซึ่งมีราคาสูงตางจากคําโฆษณาสวยหรูที่วา "พลังงานนิวเคลียรราคาถูกจนไมตองจด
หนวยเก็บตังค" อันนี้ตรงกันขามกับความเปนจริงโดยสิ้นเชิง เธอวาเชนนั้น 

โรงไฟฟานิวเคลียรหลายแหงประสบปญหางบบานปลายกวาที่คาดคะเนถึง 6 เทา  
จนตองหยุดดําเนินการสรางไปกลางคัน ซึ่งเงินที่นํามาดําเนินการสรางก็ไมใชอ่ืนไกล 
แตมาจากการสนับสนุนของภาครัฐ ที่นํามาจากภาษีของประชาชนอีกที 

ชื่นชมกลาวถึงกระแสเรื่องพลังงานนิวเคลียรจะฟนคืนชีพมาอีกครั้งวา ความจริงแลวไมไดกลับมาอยางที่คิด เพราะมีโรงใหม
เกิดข้ึนไมมากเมื่อเทียบกับพลังงานอื่นๆ  

เชน พลังงานหมุนเวียน ที่มีการขยายตัวมากกวานิวเคลียร 30 เทาตัว แตกระแสเรื่องนี้มาจากคนในอุตสาหกรรมนิวเคลียรที่
พยายามโหนกระแสโลกรอน เพ่ือมาขอเงินทุนกอนใหม โดยบอกวานิวเคลียรจะแกปญหาโลกรอนได  

แตเม่ือลองเทียบกันแลว พลังงานอ่ืนๆ สามารถชวยลดโลกรอนไดมากกวาพลังงานนิวเคลียรถึง 11 เทา ฉะนั้นการลงทุน
พลังงานอื่นๆ อยางเชนพลังงานสะอาด จึงเปนการแกปญหาสภาวะโลกรอนไดดีกวา 

"พลังงานนิวเคลียรไมใชพระเอกที่ชวยแกปญหาโลกรอน แตควรจะหลีกทางใหกับพลังงานอื่นๆ ที่จะไดมีโอกาสในการ
พัฒนาไดมากกวา ที่ผานมาพลังงานนิวเคลียรไมใชคําตอบ เพราะเทคโนโลยีก็ไมไดพัฒนาไปถึงข้ันปลอดภัยหายหวง การ
กํากับดูแลก็ยังมีปญหา ตนทุนก็ไมไดถูกจริง"  

นมุมมองของนักเศรษฐศาสตรก็มีความเห็นไมตางกัน ดร.เดชรัต สุขกําเนิด อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหความเห็นตอการคาดการณของรัฐบาลที่วาจะมีการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึนมากจากเดิมในตัวเลขที่สูงลิบ  

แตผลปรากฏวาตัวเลขจริงต่ํากวาที่คาดถึง 3,000 เมกะวัตต  

น่ันหมายความวาประเทศไทยยังไมจําเปนตองสรางโรงไฟฟานิวเคลียร และปจจุบันมีผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมนุเวยีนขาย
เขาสูระบบแลวหลายพันเมกะวัตต ตรงนี้ก็เพียงพอและยังมั่นใจไดมากกวา ถึงแมจะมีผลกระทบแตก็นอยมากเมื่อเทียบกับ
พลังงานนิวเคลียร พลังงานทางเลือกอ่ืนจึงสะอาดและคุมคาทางเศรษฐศาสตร สามารถกระตุนเศรษฐกิจใหหมุนเวียนอยูใน
ระบบไดดีกวา 

อีกเหตุผลที่ทําใหการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรไมคุมคาเปนเพราะ ตองพ่ึงทรัพยากรน้ํามากมาย ในการใชเปนตัวหลอเย็น 
ควบคุมอุณหภูมิเตาปฏิกรณซึ่งเปนตัวที่มีความรอนมากกวาเชื้อเพลิงตัวอ่ืน ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา  

เชน ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาก็มีปญหาในเรื่องนี้ โรงไฟฟาบางแหงจึงตองหยุดการกอสรางเพราะกลัววาจะมีปญหา
การขาดแคลนน้ํา สวนที่แพงของโรงไฟฟาก็คือ คาบํารุง เพราะตองใชความละเอียดประณีตในการดูแล ตนทุนการกอสรางใน
แตละแหงจึงสูง นอกจากนี้ การกอสรางตองมีเงินอัดฉีด ซึ่งตนทุนหลักก็มาจากการสนับสนุนของรัฐบาล ถามีความผิดในการ
กอสราง จะเผาผลาญเงินภาษีประชาชนเขาไปอีกเรื่อยๆ ซึ่งนี่คือปญหาที่เกิดข้ึนในแงมุมของนักเศรษฐศาสตร  

โรงไฟฟานิวเคลียรจึงเปนอุตสาหกรรมขายฝนที่เต็มไปดวยการกลาวอางเกินจริง มีราคาแพง และความเสี่ยง ทั้งในแงเวลา 
ความปลอดภัย และงบประมาณ  

เพราะฉะนั้นที่โฆษณาวาทั่วโลกมุงสูโรงไฟฟานิวเคลียรจึงเปนโฆษณาที่เกินจริง กําลังการผลิตไฟฟาของพลังงานลมและ
แสงอาทิตยกําลังเพ่ิมมากขึ้นในขณะที่นิวเคลียรลดลงเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นแนวโนมพลังงานของโลกไมไดมุงไปสูโรงไฟฟา
นิวเคลียร ดังที่รัฐกลาวอาง 

"ผมคอนขางมั่นใจวาตราบใดที่เรามีทางเลือก ตราบนั้นเราไมจําเปนที่จะตองการโรงไฟฟานิวเคลียร แตถาเราถูกบีบใหไมมี
ทางเลือก สิ่งน้ันแหละคือสิ่งที่จะประชาชนควรจะไดรับรูและทําความเขาใจกับสิ่งที่เขากําลังจะเผชิญ" ดร.เดชรัตกลาวสรุป 

เรื่องของนิวเคลียรคนอาจจะคิดวาเปนเรื่องไกลตัวสําหรับเรา บางคนอาจจะคิดถึงความจําเปนตองมีการสราง แตขอ "ไมให
อยูในหลังบานเราก็พอ" 

"เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราควรจะมาคิดไดแลว วาเราจะมีสวนรวมไดอยางไรในการกําหนดอนาคตของตัวเราเอง" คํากลาว
สดุทายกอนปดวงเสวนา 

สถานการณวันขางหนาจะเปนอยางไร เปนส่ิงที่ตองตามดูอยางใกลชิด 

มติชนรายวัน วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2552 ปที่ 32 ฉบับที่ 11351 หนา 20 

 

ที่มา  :  http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01pra01080452&sectionid=0131&day=2009-04-08 
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